

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>วิจัยชี้ พ่อแม่อังกฤษคุมลูกไม่ให้ติดหน้าจอมือถือได้ยาก</p> <p>ผลวิจัยขององค์กรการกุศล แอคชั่น ฟอร์ ซิลเดรน ของอังกฤษชี้ว่า พ่อแม่เกือบหนึ่งในสี่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ ของกลุ่มที่ทำการสำรวจ เผชิญกับปัญหาใหญ่ในการควบคุมลูกไม่ให้ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ได้ลำบาก โดยตัวเลขดังกล่าวชี้ว่า การติดหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ของเด็ก เช่น การต้องบังคับเคี้ยวเคี้ยวให้เด็กทำการบ้าน มีเพียงร้อยละ ๑๐ หรือปัญหาลูกดื้อไม่ยอมเข้านอน มีเพียงร้อยละ ๑๗.๕ ส่วนปัญหาลูกไม่ค่อยยอมอาบน้ำมีเพียงแค่ร้อยละ ๕ การอล อัดค้น</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ แอคชั่น ฟอร์ ซิลเดรน บอกว่า แม่เทคโนโลยีจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทั้งผู้ปกครองและเด็กก็ตาม แต่ทุกครอบครัวก็จำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนเวลาที่ให้กับครอบครัวด้วย ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนก.ย. ปีที่แล้วชี้ว่า เด็กมัธยมต้นที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการดูทีวี อินเทอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ จะได้รับผลกระทบทำให้ผลการเรียนต่ำลง ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คะแนนสอบมัธยมต้นหรือ GCSE ของเด็กวัย ๑๖ ปี จำนวน ๘๐๐ คนพบว่า การใช้เวลาหน้าจอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกรดของพวกเขาตกลงราวสองระดับ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เหยื่อไข้เลือดออกมาเลย์พุ่ง</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเผยว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปี ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๖ คน เพิ่มขึ้นกว่า ๕๐ % จากปีก่อนหน้าที่มีผู้เสียชีวิต ๒๑๕ คน ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ๑๑.๒ % หรือจาก ๑๐๘,๖๙๘ คนเป็น ๑๒๐,๘๓๖ คน และเตือนว่า ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไข้เลือดออกอาจเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาสุขอนามัยในชุมชน ขณะองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมี แนวโน้มเพิ่มทั่วโลก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ฮ่องกงผวาไชนกจากจีน</p> <p>ทางการฮ่องกงสั่งเผาระวังโรคไข้หวัดนก รวมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจ ตามพรมแดนเมืองเส้นเงินกับฮ่องกง หลังสตรีวัย ๒๖ ปี ในเมืองเส้นเงิน มณฑลกว่างตุงของจีน เสียชีวิตเพราะไข้หวัด นก เอช ๕ เอ็น ๖ เมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว อีกทั้งมีสตรีวัย ๔๐ ปี ในเมืองจ้าวซิง ติดเชื้ออาการหนัก</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เปิดตัวโรงพยาบาลใหม่ในฉนวนกาซา สร้างจากเงินบริจาคเอกชนแดนอิเหนา ระบบสาธารณสุขที่เต็มไปด้วยปัญหาของพื้นที่ “ฉนวนกาซา” ได้รับข่าวดีครั้งสำคัญหลังการเปิดตัวโรงพยาบาลใหม่แห่งแรกในรอบ ๑ ทศวรรษเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกระบุว่าสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคจากองค์กรพัฒนาเอกชนในอินโดนีเซีย โรงพยาบาลใหม่แห่งดังกล่าวซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานเกือบ ๕ ปีจากผลพวงของการสู้รบและมาตรการคว่ำบาตรของทั้งอิสราเอล และอียิปต์ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ฉนวนกาซาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคมที่ผ่านมา และได้ทำการรักษาผู้ป่วยชาวปาเลสไตน์ไปแล้วไม่ต่ำกว่าวันละ ๒๕๐ ราย โรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด ๑๑๐ เตียงแห่งนี้สร้างขึ้นจากเงินบริจาคจำนวน ๙ ล้านดอลลาร์ที่ได้จากองค์กรเอ็นจีโอแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย แต่รัฐบาลปาเลสไตน์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีจำนวนราว ๔๐๐ ชีวิต</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไวรัสมรณะใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ “H๑N๑” ระบาดในคอสตาริกา สืบเว่ยแล้วอย่างน้อย ๑๔ ศพ</p> <p>เฟร์นันโด ยอร์ก้า รัฐมนตรีสาธารณสุขของคอสตาริกา แถลงว่า ยืนยันผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในสถาบันวิจัยสุขภาพของมหาวิทยาลัยคอสตาริกา (University of Costa Rica) จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H๑N๑ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ไข้หวัดหมู” ในประเทศของตนแล้ว ๑๔ ราย และยังมีผู้เสียชีวิตอีก ๕ รายที่ต้องรอผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อมรณะดังกล่าวด้วยหรือไม่ ด้านโรซิโอ ซาเอนซ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงทางสังคมของคอสตาริกา ออกมายืนยันว่าไวรัสที่พบการแพร่ระบาดล่าสุดในประเทศของตนเวลานี้ เป็นชนิดเดียวกับเชื้อไวรัสที่เคยแพร่ระบาดเมื่อช่วงปี ๒๐๐๙ แต่ย้ำว่าระดับของการแพร่ระบาดในขณะนี้ยังไม่รุนแรงเท่ากับในปีดังกล่าว และยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพแต่อย่างใด</p> <p>ทางการคอสตาริกาเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนของตนใช้มาตรการเชิงป้องกัน เช่น การหมั่นล้างมือ และการใช้ผ้าปิดปากเวลาไอหรือจามเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อ ทั้งนี้ มีการยืนยันว่า ทางการคอสตาริกาได้จัดซื้อวัคซีนสำหรับการรับมือเชื้อไวรัส H๑N๑ มาเตรียมไว้แล้วมากกว่า ๙๕๐,๐๐๐ โดส และจะเริ่มการฉีดวัคซีนนี้แก่ประชาชนของตนในเดือนเมษายนเป็นต้นไป</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เจ็บตายปีใหม่พุ่ง สธ.ชี้ทำเต็มที่แล้ว</p> <p>น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วง ๗ วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ พุ่งสูงแม้มีมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นจริงจึง ว่าแม้สถิติอุบัติเหตุเจ็บตายในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ถือว่าเราไม่ได้แพ้และไม่ท้อใจ เพราะสิ่งที่ดีขึ้นคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทำงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และจะเดินหน้าลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาล ขณะที่มาตรการลดอุบัติเหตุก็ถือว่าดีขึ้นและเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม สำหรับจำนวนสถิติที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะมีคนท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุมากขึ้น แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นคงต้องรอการรายงาน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์อยู่ “การหาสาเหตุเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่ง สธ.มีนโยบายชัดเจนว่าให้แต่ละจังหวัดหาสาเหตุและจุดเสี่ยง ๕ จุดทุก ๑ เดือน พร้อมระบุวิธีการแก้ไข ซึ่งให้ทำต่อเนื่องทั้งปี และรายงานผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือน”</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค แนะนำผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยววันเด็ก หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ป้องกันโรคปอดบวม หลังพบปี ๕๘ ที่ผ่านมา ผู้ป่วย ๑ ใน ๓ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี</p> <p>นายแพทย์อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนจัดไว้ ขอให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กมีโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่และในสถานที่เหล่านั้นมีความแออัด อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ในวันเด็กทุกๆ ปี หน่วยงานต่างๆ ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กได้เล่นมากมาย ทั้งการเล่นเกมส์ ร้องเพลง หรือมีอุปกรณ์มาให้เด็กได้สัมผัสของจริง ซึ่งจากการสัมผัสโต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได หรือที่ต่างๆ ที่มีประชาชนสัมผัสจำนวนมาก แล้วไม่ล้างมือ ใช้มือลูบหน้า เมื่อเด็กเอามือเข้าปาก ก็อาจทำให้เกิดเชื้อโรคได้ ขณะเดียวกันผู้ใหญ่เองก็อาจแพร่เชื้อให้เด็กได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือเด็กและตนเองเป็นประจำ ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม โดยเฉพาะในงานที่มีคนหนาแน่น ขอให้ผู้ปกครองระมัดระวังอย่าพาเด็กไปใกล้ชิดผู้ที่เป็หวัด หรือหากเด็กป่วยไม่สบาย ขอให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหาย หากจะพาไปเที่ยวงานขณะป่วยแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือมีคนจำนวนมาก</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมอนามัย เผย ๔ เทคนิค กิน ก่อน เล่น เล่า พัฒนาเด็กไทยมีคุณภาพ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าขณะนี้เด็กไทยเกิดน้อยลง การเลี้ยงดูเด็กทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้จึงเป็นเรื่อง ซึ่งมีวิธีง่ายๆโดยใช้ แนวคิด กิน กอด เล่น เล่า ประกอบไปด้วย ๑)กิน ในช่วง ๐-๓ ปีแรก สมอของเด็กรจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงร้อยละ ๘๐ ของสมอผู้ใหญ่ ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมอง ๒) กอด พ่อแม่ควรกอดลูกทุกวัน เพื่อให้เด็กรับรู้ว่ามีพ่อแม่รักและหวังดีกับเด็กเสมอ อีกทั้งการอบรมเด็กต้องทำด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล ไม่ควรใช้อารมณ์ และไม่ดุด่าให้ลูกกลัว และเสียกำลังใจ ๓)เล่น พ่อแม่คือของเล่นชิ้นแรกในชีวิตเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรพูดคุยเล่นส่งเสียง ร้องเพลงกับเด็ก ๔)เล่า พ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือเมื่อเด็กอายุ ๓เดือนให้เริ่มเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำทุกวัน ต่อเนื่องจนกระทั่งเด็กโต ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเสริมการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และลักษณะที่ดีอื่นๆ ให้ลูกไปพร้อมกัน เพื่อจะได้เติบโตสมวัยในทุกๆด้าน</p>	-	-
ประเทศ	<p>NGO ค้านคำสั่ง คสช. กรณีปลดบอร์ด สสส. ประกาศเคลื่อนไหว ๑๑ ม.ค.นี้ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (Thai Health Promotion Movement) ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศ ๒๐ เครือข่าย ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบธรรม เนื่องจากการตรวจสอบที่ผ่านมา โดยศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) คณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) พบว่า การดำเนินงานของ สสส. และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมิได้มีการทุจริตแต่ประการใด ส่วนกรณีที่คณะกรรมการของ สสส.บางคน ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่ได้รับทุนด้วยนั้น เกิดขึ้นเนื่องด้วย พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถูกออกแบบให้ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร สสส. ภายใต้ระเบียบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ที่เข้มงวด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการไปตามระเบียบดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน และคณะกรรมการของ สสส.ได้เริ่มทยอยปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว แต่กลับมีประกาศ มาตรา ๔๔ ปลดบอร์ดของ สสส. อย่างมีเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อปกป้องการปฏิรูประบบสุขภาพที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๕ ปี โดยภาคประชาชนหลากหลายเครือข่าย ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนขอประกาศคัดค้านคำสั่งของ คสช. ที่ ปลดคณะกรรมการทั้ง ๗ คน ออกโดยไม่ชอบธรรม และจะดำเนินการคัดค้านการประกาศแต่งตั้งกรรมการกองทุนคณะใหม่ หากพบว่า บุคคลที่จะถูกตั้งขึ้นมานั้น เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีอำนาจ กลุ่มทุนที่ขัดขวางการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน หรือมิได้ยึดโยงกับภาคประชาชน ทั้งนี้ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน จะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ของตัวแทนจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อประกาศแนวทาง และมาตรการในการเคลื่อนไหวในกรณีดังกล่าว</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>“โรคขาอยู่ไม่สุข” ทุกข์ของผู้สูงอายุ</p> <p>ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป มีอาการนอนไม่หลับ รู้สึกยุบยิบที่ขาทั้งสองข้าง กล้ามเนื้อกระตุกเป็นๆหายๆอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นโรค ซึ่งเรียกกันว่า “โรคขาอยู่ไม่สุข” โดยยังไม่เคยมีการเก็บสำรวจแน่ชัดว่า คนไทยที่มีอาการแบบนี้ อยู่มากน้อยเท่าไร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สาเหตุอาจเป็นได้หลายอย่าง อย่างเช่น การขาดธาตุเหล็ก ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสมองเสื่อม ส่วนใหญ่อาการมักจะค่อยเป็นค่อยไป และค่อยถี่ยิ่งขึ้น ยิ่งเวลาผ่านไป จะยิ่งหนักขึ้น แพทย์ยอมรับว่า ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจจะเกิดจากโรคบางอย่าง แพทย์ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ลองคิดว่าติดกาแฟ วันหนึ่งต้องกินหลายถ้วยหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ควรจะเพลาลงไว้ และหากเป็นคนคอเหล้าและบุหรี่อยู่แล้ว ก็ควรจะพยายามเลิกเสียการปฏิบัติตัวอย่างหนึ่ง หากว่าพยายามฝึกตัวเองให้นอนและตื่นเป็นเวลา เมื่อร่างกายเคยชินกับแบบลักษณะนั้น อาจจะช่วยให้อาการโรคค่อยลดน้อยลง อีกอย่างหนึ่งที่เราควรทำก็ได้แก่การออกกำลังกายแต่เพียงสัดส่วนประมาณ อาจจะผลดี แต่อย่าทำหักโหมเกินไป กลับจะทำให้อาการเพิ่มขึ้นก็ได้.</p>	-	-
ประเทศ	<p>ชงขึ้นภาษีบาป "เหล้า-บุหรี่" ช่วยลดภาระบัตรทอง</p> <p>ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การควบคุมสินค้าที่ทำลายสุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระโรค และลดภาระงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ซึ่งนอกจากการที่รัฐบาลจะต้องหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ สิ่งที่เราควรทำควบคู่กันไปคือการควบคุมสินค้าทำลายสุขภาพด้วยการขึ้นภาษีทั้งสุราและยาสูบ โดยการขึ้นภาษีจะลดการบริโภคสินค้าทำลายสุขภาพลงได้ และเป็นหลักการที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ที่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำลายสุขภาพ ศ.นพ. ประกิตกล่าวว่า การขึ้นภาษียาสูบ จะทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ และทำให้การสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ ๔ ซึ่งการลดลงของการสูบบุหรี่จะทำให้ค่าใช้จ่ายโครงการหลัก ประกันฯ เพิ่มขึ้นช้าลง โดยผู้สูบบุหรี่ที่ยากจนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการขึ้นภาษี ที่สุขภาพดีขึ้น จากการสูบบุหรี่น้อยลงหรือเลิกสูบ อีกทั้งนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ ทำให้รัฐเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ เพิ่มขึ้น ๔ เท่า ซึ่งนโยบายนี้จึงเป็นนโยบายที่ธนาคารโลกย้ำมาตลอดว่าเป็นนโยบายกำไรสามต่อ คือทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	โรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th www.beid.ddc.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชนด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้วยระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับองค์กร ประวัติองค์กร วิทยุทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ คลังข้อมูลโรคอุบัติใหม่ ฐานข้อมูลเครือข่าย เอกสารวิชาการ/คลังความรู้ หน่วยงาน สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ และใน หน้าหลัก ยังมีเมนู การเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ โรคต่างๆ ข่าว/ ประกาศ กิจกรรม	-	-
ประเทศ	สาธารณสุขหลังปีใหม่ 'เรื่องใกล้ตัว' คนไทยลุ่ม 'ยิ่งพัฒนา' การยกระดับคุณภาพบริการด้าน 'สาธารณสุข-สุขภาพ' ของประชาชนคนไทย การพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการด้านสาธารณสุข อย่าง 'ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ' ซึ่งก็อยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยการดำเนินการของทางกระทรวงสาธารณสุข "ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น จะมีผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน... ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าคนไทยจะมีสุขภาพดีได้ถึงอายุ ๗๒ ปี และมีอายุยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี จะมีผลต่อการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยต่อไป" ...	-	-
ประเทศ	ต้นหลักสูตร "ความปลอดภัยผู้ป่วย" สอน "หมอ-พยาบาล-วิชาชีพสุขภาพ" เชื่อมลดฟ้องร้อง นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาผู้ป่วย มักส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จนเกิดการฟ้องร้อง ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยจัดทำหลักสูตร Patient Safety Curriculum หรือหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขึ้นนพ.ธวัช กล่าวว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย และมอบให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข ๑๓๓ แห่ง ครอบคลุมทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น นำมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เมื่อเวลาออกปฏิบัติงานจริงจะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะยังนำมาใช้อบรมวิชาชีพด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่ให้บริการในปัจจุบันด้วย	-	-







สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	กรมอนามัยระบุในน้ำประปามีสารไตรฮาโลมีเทนที่ก่อมะเร็งน้อยมาก เผย องค์การสหประชาชาติต้องตีมติต่อนานหลายร้อยปีจึงจะมีสิทธิ์เป็น นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มี คลอรีนคงเหลือในน้ำประปาไว้ ๐.๒ - ๐.๕ ม.ก./ลิตร แต่การใช้คลอรีนอาจมี ข้อด้อยคือ เกิดกลิ่น โดยเฉพาะหน้าแล้งที่กลิ่นคลอรีนอาจแรงขึ้น เนื่องจากมีการ เพิ่มคลอรีนป้องกันโรคระบาด และอาจเกิดการรวมตัวของคลอรีนกับสารอินทรีย์ ในน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่ก่อมะเร็ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำพบโอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโล มีเทนในน้ำประปามีน้อยมาก ซึ่งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหประชาชาติกำหนดความ เข้มข้นสูงสุดของไตรฮาโลมีเทนในน้ำดื่มไว้ไม่เกิน ๐.๐๘ มก./ลิตร ซึ่งต้องตีมานาน ถึง ๒๕๒ ปี จึงจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้	-	-
ประเทศ	“เด็ก” กับวิกฤติด้าน “โภชนาการ” ประเทศไทย สถานการณ์โรคอ้วนในเด็กต้องบอกว่า “น่าเป็นห่วง” ดังการเปิดเผย ของ นายสง่า ดามาพงษ์ อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เมื่อต้นปี ๒๕๕๘ อ้างถึงข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าในปี ๒๕๕๘ เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเทียบ ระหว่างเด็กอ้วนกับเด็กธรรมดาคิดเป็น ๑ ใน ๕ ส่วนเด็กในวัยเรียนจะมีสัดส่วน ระหว่างเด็กอ้วนกับเด็กธรรมดาอยู่ที่ ๒ ใน ๑๐ โดยเฉพาะ “เด็กในเมือง” จะอ้วน มากถึงร้อยละ ๒๐-๒๕ จากสถิติดังกล่าวสรุปได้ว่าประเทศไทยมีอัตราโรคอ้วนใน เด็กเร็วที่สุดในโลก เฉพาะระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา เด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มถึงร้อยละ ๓๖ และเด็กวัยเรียน ๖-๑๓ ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ พร้อมกับย้ำว่าหากยัง ปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไป เด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึงร้อย ละ ๘๐!!! คงต้องฝากเรื่องนี้ไว้เป็น “นโยบายเพื่อเด็กไทย” รับวันเด็ก ๒๕๕๙ เพราะหากสุขภาพไม่ดีแล้ว จะพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ คงทำได้ยาก!!!	-	-
ภูมิภาค	-	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง</p> <p>๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร พร้อม ทีมนิเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงานไตรมาสแรก ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ถูงลมโปรงพอง และมะเร็ง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อปั้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้นำชุมชน อสม.และ เจ้าหน้าที่ คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมให้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย และข้อมูลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการ</p>  <p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง</p>  <p>7 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร พร้อมด้วยทีมนิเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงานไตรมาสแรก ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ถูงลมโปรงพอง และมะเร็ง ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อปั้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้นำชุมชน อสม.และ เจ้าหน้าที่ คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมให้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย และข้อมูลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการ</p>		
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.ตะพานหิน</p> <p>๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ทีมนิเทศ และทีมพบส.เยี่ยมผู้ป่วย พบอสม.เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอตะพานหิน และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขรอบดของอำเภอ ตะพานหิน</p>  <p>สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.ตะพานหิน</p>  <p>8 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ทีมนิเทศ และทีมพบส.เยี่ยมผู้ป่วย พบอสม.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขรอบดของอำเภอ ตะพานหิน</p>	<p><input type="radio"/> สอบ</p> <p><input type="radio"/> ขอบข</p> <p><input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="radio"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> ประสาน</p> <p>8 ม.ค. ๕๙</p>	



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 = 8 ม.ค. ๕๙